

THƯ MỤC VỤ THÁNG 9/2023

Kính gửi quý Ông Bà Anh Chị Em,

Đức Thánh Cha Phanxicô công bố ý cầu nguyện tháng 9 và mời gọi mọi người cầu nguyện và hỗ trợ những người sống bên ngoài lề xã hội.

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người ở bên lề xã hội với những điều kiện sống dưới mức con người, để họ không bị bỏ rơi và không bị loại ra ngoài xã hội”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời mời đó vào thứ Ba (29/8/2023) khi ngài công bố ý cầu nguyện tháng 9 năm 2023, dành cho “những người sống bên lề xã hội”. ĐTC than thở: “Một người vô gia cư chết trên đường phố sẽ không bao giờ xuất hiện trong những câu chuyện hàng đầu trong các bản tin”, ĐTC tự hỏi làm thế nào xã hội chúng ta lại có thể thờ ơ như vậy. Đức Thánh Cha Phanxicô cho rằng sự thờ ơ lãnh cảm này là do “một nền văn hóa vứt bỏ trong đó hàng triệu người nam và nữ chẳng có giá trị gì so với của cải kinh tế”. ĐTC nói “cái nhìn của chúng ta bị đông cứng, không nhìn về hướng khác nên chúng ta không nhìn ra cảnh trạng này”.

Đức Hồng Y Michael Czerny, Bộ trưởng Bộ Cổ vũ sự Phát triển Con người Toàn diện, đã lặp lại ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha, mời gọi chúng ta hãy có trái tim bằng thịt chứ không phải bằng đá.

“Chào đón không chỉ là giúp đỡ: nó còn có nghĩa là đặt người khác ngang hàng với chúng ta, tìm lại người anh chị em mà chúng ta đã mất,” Đức Hồng Y Czerny nói. “Chúng ta được biến đổi thành một Thân Thể nhờ lời cầu nguyện.”

Tháng 9 cũng là tháng nhận nhịp của các em học sinh chuẩn bị khai giảng năm học mới. Trường Giáo Lý & Việt Ngữ, sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể của Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức cũng đã bắt đầu cho ghi danh. Ngày 16/9 -17/9 sẽ khai giảng Giáo Lý & Việt Ngữ và sinh hoạt TNTT. Xin quý phụ huynh hãy sốt sắng ghi danh cho con em mình đi học và sinh hoạt trở lại. Đồng thời tôi cũng khuyến khích các phụ huynh và các bạn trẻ cùng cộng tác với chúng tôi tham gia trở thành Giáo Lý Viên hay Thầy dạy tiếng Việt cho con em của

chúng ta. Cầu chúc các em sinh viên, học sinh có một năm học mới gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp nhờ siêng năng học tập và sự trợ giúp của ơn thánh Chúa.

Năm trước Giáo Xứ chúng ta đã làm hang đá Mừng Chúa Giáng Sinh rất đẹp ở bên ngoài Nhà Thờ được nhiều người yêu thích. Năm nay chúng ta cũng tiếp tục làm để mọi người Công Giáo cũng như ngoại giáo cùng đến xem khung cảnh mừng đón Ngôi Hai Thiên Chúa đã giáng trần. Tôi khuyến khích các Ca Đoàn, Đoàn Thể, Hội Đoàn cùng tham gia.

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức chúng ta sẽ có Tĩnh Tâm Mùa Vọng từ ngày 12/12 đến 14/12, và Chương Trình Thánh Ca & Diễn Nguyện Giáng Sinh vào ngày Thứ Bảy 16 tháng 12 lúc 7:00pm. Mời các Ca Đoàn, Hội Đoàn và cá nhân cùng ghi danh tham dự. Ưu tiên cho những Ca Đoàn và Hội Đoàn ghi danh sớm. Xin mời quý Ông Bà Anh Chị Em cùng chuẩn bị tâm hồn Mừng Chúa Giáng Sinh qua việc Giao Hoà với Chúa qua Bí Tích Giải Tội vào lúc 7:00pm ngày Thứ Ba 19/12, sẽ có nhiều cha khách đến giúp.

Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức xin Hân hoan chúc mừng Tân Linh Mục Phaolô Vũ Đức Thành, SDD., chính thức được Đức Cha Paul Etienne, Tổng Giám Mục Seattle bổ nhiệm làm Cha phó của Giáo Xứ chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa đổ tràn muôn ân sủng cho Cha Phaolô trong sứ vụ mới.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin Chúa chúc phúc lành cho các con thiếu nhi, học sinh, sinh viên, cho từng người, từng gia đình trong Giáo Xứ chúng ta.

Trong Chúa Giêsu Kitô,

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL
Chánh Xứ